

บัญชีข้อสั่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (จำนวน 5 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ
เขต 6 14 ก.พ. 61 จ.สุราษฎร์ธานี	การขออนุญาตใช้พื้นที่ทับซ้อนป่าสงวนแห่งชาติและเขตจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อก่อสร้างแก้มลิงทุ่งท่าเนียน ลำช้า	ระดับปฏิบัติ 1) ควรติดตามเร่งรัดการเสนอความเห็นพร้อมข้อมูลทางวิชาการประกอบการขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี กรณีการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนก่อสร้างแก้มลิงทุ่งท่าเนียน หากมีความจำเป็นต้องดำเนินโครงการในพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว ควรศึกษาความคุ้มค่าหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก่อนดำเนินโครงการฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล) สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ได้ตรวจสอบรายงานกรม ทช. เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว โดยพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงทุ่งท่าเนียน อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเนียนและป่าคลองพุมเรียง และอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2530 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ได้ตรวจสอบและรายงานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0430.2/2228 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560	ทส 0430.2/1600 ลว. 23 เม.ย. 60	สบทช.5 (สุราษฎร์ธานี)
เขต 8 14 มี.ค. 61 จ. สงขลา	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งแรกไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติในการยื่นเสนอราคา	ระดับนโยบาย 2) ควรบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบจากการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะชายฝั่ง และร่วมกันกำหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจัยดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของโลมา	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) จัดประชุม/ประชาสัมพันธ์/รับฟังความคิดเห็น/ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการการถ่ายเททราย และการติดตามผลการดำเนินงาน ให้กับประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจได้รับทราบการดำเนินงานของโครงการ จำนวน 3 ครั้ง โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 50 คน (ครั้งที่ 1 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา)		สบทช. 6 (สงขลา)

เขตตรวจ/ ว.ต.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ
		<p>3) พิจารณาวិธีการศึกษา วิจัย และวิธีการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบในบริเวณ พื้นที่ข้างเคียง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การศึกษา และรวบรวมข้อมูลด้านสมุทรศาสตร์/วิศวกรรม ชายฝั่ง สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ-สังคม และอื่นๆ 2. การปรับปรุงฐานข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3. ศึกษาและจัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ 4. ศึกษาหาแนวทางและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการถ้ำเททราย และการอนุรักษ์พื้นที่ปากร่องน้ำพื้นที่โครงการ และวิเคราะห์ด้าน เศรษฐศาสตร์ 		<p>สบทช. 6 (สงขลา)</p>
		<p>ระดับพื้นที่</p> <p>4) ควรมีการติดตามและประเมินผลความสำเร็จ ของโครงการภายหลังการดำเนินงานทุกโครงการ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ติดตามประเมินผล ทั้งในด้านกายภาพ เช่น การเปลี่ยนแปลง ชายฝั่งทะเล ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ นิเวศวิทยาทาง ทะเล ฯลฯ ด้านสังคม ความพึงพอใจของประชาชนในบริเวณ พื้นที่โครงการและบริเวณข้างเคียง ฯลฯ และด้านเศรษฐศาสตร์ หลังดำเนินการถ้ำเททราย ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 2. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการพื้นที่ ละ 1 ครั้ง รวม 5 ครั้ง โดยมีประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน 3. จัดทำรายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากการ ศึกษาวิจัยและการดำเนินการ ข้อกำหนด เทคนิค วิธีการ การ ติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะ พร้อมจัดทำแผนการ ดำเนินโครงการถ้ำเททรายในแต่ละพื้นที่ ในระยะ 5 ปี รวมถึง มาตรการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาความเดือดร้อนและ ลดผลกระทบจากโครงสร้างโดยวิธีการถ้ำเททราย 		<p>สบทช. 6 (สงขลา)</p>

เขตตรวจ/ ว.ต.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วย ปฏิบัติ
		5) ควรพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยคำนึงถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนโครงการแก้ไขปัญหาคัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีการถ่ายเททรายบริเวณปากคลองสะกอม ตำบลสะกอม อำเภอเทพาจังหวัดสงขลา ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ และบรรเทาความเดือดร้อนจากการแก้ไขปัญหาคัดเซาะให้กับชุมชนชายฝั่งโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน		สบทช. 6 (สงขลา)

สรุป ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ทช. ดำเนินการได้ 4 ข้อ
ไม่สามารถดำเนินการได้ 1 ข้อ